

การวิจัยเรื่องนโยบายต่างประเทศจีนต่อรัสเซีย สมัยประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมิน-หูจิ่นเทา มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษานโยบายต่างประเทศจีนที่มีต่อรัสเซีย ระหว่างช่วงสมัยของประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมิน-หูจิ่นเทา (ค.ศ. 1993-2009) (2) เพื่อศึกษาถึงการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซีย และผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออก

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) ใช้การวิเคราะห์เชิงบรรยาย อธิบาย (descriptive analysis) และการวิเคราะห์เชิงเหตุผล (causal analysis) โดยนำข้อมูลจากแหล่งเอกสารชั้นต้น (primary sources) และข้อมูลจากแหล่งเอกสารชั้นรอง (secondary sources) ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1993-2009 มาใช้ศึกษาวิเคราะห์เป็นหลัก ผลการศึกษาพบว่า

1. นโยบายต่างประเทศจีนที่มีต่อรัสเซียช่วงสมัยประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมิน-หูจิ่นเทา มีการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นรูปธรรมมากขึ้นในลักษณะที่เพิ่มพูนและประสานความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีการพัฒนาความ

ไฟล์นี้ download มาจาก www.dtic.mil/dtic
โดย นางสาวอำไพ เชี่ยวตสุข
เมื่อ 13/03/2566 10:43:18

สัมพันธ์ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนที่สร้างสรรค์และหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ตามลำดับ
 ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในระดับสูง เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
 ความสัมพันธ์เช่นนี้ ส่งผลให้เกิดความร่วมมืออย่างครอบคลุมทั่วทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
 การค้า เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม การทหาร วิทยาศาสตร์ และการศึกษา
 ทั้งในระดับผู้นำและในระดับประชาชนระหว่างสองประเทศ

2. สิ่งที่จะช่วยเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียให้มีความแนบแน่นมากขึ้น
 คือ การที่ทั้งสองประเทศต่างตระหนักถึงสถานะของตนเองและของอีกฝ่าย รวมถึงผล
 ประโยชน์ร่วมทั้งในระดับทวีปและระหว่างประเทศว่าทั้งคู่จำเป็นต้องพึ่งพากัน
 เพื่อแก้ไขจุดเปราะบางที่ต่างฝ่ายต่างประสบอยู่ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องบูรณภาพแห่ง
 ดินแดน ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งของทั้งสองประเทศ และความสำคัญทางเศรษฐกิจที่
 ทวีความสำคัญมากขึ้นในกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการมีภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ
 อันยากที่จะคาดเดา ทั้งจีนและรัสเซียจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันมากขึ้น

จีนและรัสเซียจึงต้องมีนโยบายต่างประเทศที่สอดคล้องประสานกัน เพื่อให้เกิด
 สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้กับการพัฒนาภายใน จนสามารถยกระดับสถานะของตน
 ให้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมตะวันตกและสหรัฐอเมริกา จีนจำเป็นต้องต้องดำเนิน
 นโยบายกระชับความสัมพันธ์และร่วมมือกับประเทศรัสเซีย เพื่อเป็นหลักประกัน
 เสถียรภาพในเอเชีย-แปซิฟิก โดยทั้งจีนและรัสเซียต่างเข้าไปแสดงบทบาทสำคัญใน
 เอเชียตะวันออกมากขึ้น และพยายามที่จะดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดอิทธิพลของ
 สหรัฐอเมริกากลาง ทั้งนี้ จีนต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีสันติภาพและเสถียรภาพ
 ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค เพื่อเอื้ออำนวยให้แก่การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
 ทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อก้าวไปสู่สังคมที่สมบูรณ์รอบด้าน